

Vay vốn tại BIDV trả nợ ngân hàng khác lãi suất chỉ 6%/năm

19:20 05/09/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa chính thức triển khai chính sách cho khách hàng cá nhân vay vốn để trả nợ trước hạn khoản vay tại ngân hàng khác với lãi suất chỉ từ 6%/năm cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Đây là giải pháp kịp thời giúp giảm bớt gánh nặng trả lãi đối với các khách hàng đang vay vốn lãi suất cao, thực hiện theo thông tư 06/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ 01/9/2023.

Theo đó, khách hàng đang vay vốn sản xuất kinh doanh hoặc phục vụ nhu cầu đời sống có tài sản bảo đảm là bất động sản tại các ngân hàng khác, có nhu cầu vay vốn để trả nợ trước hạn đồng thời tiếp tục thanh toán các chi phí còn lại theo phương án vay có thể đến ngay các Chi nhánh BIDV trên toàn quốc để vay vốn nhanh chóng, dễ dàng với nhiều ưu đãi hấp dẫn bậc nhất thị trường.

Đối với khoản vay ngắn hạn dưới 12 tháng: Lãi suất chỉ từ 6%/năm hoặc chỉ từ 6,8%/năm đối với các khoản vay trung dài hạn từ 12 tháng trở lên.



Vay vốn tại BIDV trả nợ ngân hàng khác lãi suất chỉ 6%/năm.

Được biết, BIDV cam kết mức cho vay lên tới 100% dư nợ gốc còn lại và phù hợp chi phí thanh toán tiếp theo của phương án vay đối với khoản vay tại ngân hàng khác.

Thời gian ân hạn gốc lên đến 24 tháng và không vượt quá thời gian ân hạn trả nợ gốc còn lại của khoản vay, thời hạn vay đến 30 năm và không vượt quá thời hạn còn lại của khoản vay tại ngân hàng khác giúp giảm áp lực trả nợ và gia tăng sự an tâm cho khách hàng với các kế hoạch tài chính của cá nhân và gia đình.

Khách hàng có thể dùng chính tài sản đảm bảo đang thế chấp tại ngân hàng khác hoặc tiền gửi, bất động sản khác của khách hàng hoặc người thân để làm tài sản đảm bảo cho khoản vay tại BIDV, đồng thời sử dụng nguồn trả nợ linh hoạt qua tài sản khách hàng sở hữu.

Ngoài các ưu đãi lãi suất, BIDV hiện đang có các đặc quyền vượt trội kèm theo như tặng tài khoản số đẹp 50 triệu đồng, giảm phí trả nợ trước hạn, tặng thẻ tín dụng hạn mức cao dành cho khách hàng vay vốn.

BIDV mong muốn chính sách mới này sẽ giúp các khách hàng giảm thiểu áp lực tài chính và được tiếp cận vốn vay tại BIDV với lãi suất cạnh tranh, ổn định, hấp dẫn cùng nhiều đặc quyền ưu tiên. BIDV cam kết cung cấp hồ sơ vay vốn đơn giản, thời gian phê duyệt và giải ngân khoản vay nhanh

chóng cùng đội ngũ cán bộ tư vấn chuyên nghiệp, tận tâm.

Để được tư vấn các gói vay phù hợp, quý khách có thể đến hơn 1.100 phòng giao dịch và chi nhánh BIDV trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài CSKH 24/7: 1900 9247.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/vay-von-tai-bidv-tra-no-ngan-hang-khac-lai-suat-chi-6nam>